

ที่ EC 017/2567

21 พฤษภาคม 2567

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท เวล แมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) อยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอน และอยู่ระหว่างการดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) บริษัทขอเรียนรายงานความคืบหน้าการดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายดังต่อไปนี้

1. ความคืบหน้าการดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage)

ปัจจุบัน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประกาศข่าว เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เรื่อง ประกาศให้บริษัทเข้าสู่ ช่วงดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย (Resume Stage) โดยต้องปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงาน กรณีบริษัท หยุดประกอบกิจการทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด เนื่องจากบริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนแล้ว ด้วยการเข้าถือหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท อีสเทิร์น กรีน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“EGD”) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงขยะ อย่างไรก็ดี เนื่องจากการทำรายการดังกล่าวแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 บริษัทฯ จึงยังไม่ได้นำงบกำไรขาดทุนของไตรมาสที่ 1/2567 (จำนวน 11 วันน) ของ EGD มารวมกับงบไตรมาสที่ 1 ของบริษัทฯ เนื่องจากไม่มีสาระสำคัญในการเงินแต่อย่างใด

2. ความคืบหน้าในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัท

ปัจจุบัน การตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัท เจพี ทิพ ออดิท จำกัด ได้ เข้าทำการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายใน ไตรมาสที่ 1/2567 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567 จำนวน 2 ระบบ ประกอบด้วย 1. ระบบการบริหารเงินสด และ 2.ระบบทรัพยากรมนุษย์ โดยได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 พบว่าสามารถควบคุมความเสี่ยงได้อย่าง เพียงพอและเหมาะสมและครอบคลุมไปทั้งบริษัทแล้ว

3. ลักษณะและสถานะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน

ปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจทางด้านพลังงาน เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การให้บริการที่ปรึกษาสำหรับการ ศึกษาโครงการโรงไฟฟ้า โครงการผลิตน้ำประปา โครงการเกี่ยวกับคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และการปล่อยเช่ารถบรรทุกพ่วงให้แก่ บริษัทฯ แห่งหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ย่อย จำนวน 3 บริษัท ประกอบธุรกิจดังนี้

- 1) บริษัท เวล เทค อินโนเวชั่น จำกัด ประกอบธุรกิจประเภทให้บริการด้านไอที โดยได้ทำสัญญาว่าจ้างบริษัทแห่งหนึ่ง เพื่อให้บริการต่างๆ แก่ลูกค้าภาครัฐและเอกชน เช่น การให้คำปรึกษา ระบบการตอบกลับอัตโนมัติ การบริหารงาน ด้านบุคคล และบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

- 2) บริษัท เวล เมท โซลูชั่น จำกัด ประกอบกิจการให้ทางด้านสุขภาพ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนพิจารณาการดำเนินงานและหาโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติม
- 3) บริษัท อีสเทิร์น กรีน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ประกอบธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel หรือ RDF) ซึ่งจะใช้เป็นพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล รวมทั้งธุรกิจรับซื้อ-ขายเชื้อเพลิงขยะ และเก็บรวบรวมของเสียที่ไม่เป็นอันตราย โดยมีรายละเอียดของแต่ละธุรกิจ ดังนี้
 - (ก) ธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel Type 3 หรือ RDF3)
EGD ประกอบธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงขยะประเภทที่ 3 (Fluff RDF) ซึ่งสามารถใช้เป็นพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยมีโรงงานจำนวน 2 แห่ง ตั้งอยู่ในจังหวัดอยุธยาและจังหวัดสมุทรสาคร
 - (ข) ธุรกิจรับซื้อ-ขายเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel Type 2 หรือ RDF2)
EGD ประกอบธุรกิจการรับซื้อ Refuse Derived Fuel หรือ RDF ประเภทที่ 2 (Coarse RDF) ซึ่งเป็นขยะมูลฝอยที่คัดแยกส่วนที่เผาไหม้ไม่ได้ ออก เช่น โลหะและแก้ว จากนั้นนำไปลดขนาดด้วยการบดหรือตัดอย่างหยาบๆ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำมาใช้ในธุรกิจผลิต RDF ของ EGD รวมทั้งขายให้แก่บริษัทผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะตามจำนวนที่บริษัทผู้ซื้อเป็นผู้กำหนด

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้ระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอ และเหมาะสม โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการวางระบบควบคุมภายใน ในหัวข้อการลงทุน และการให้กู้ยืม เรียบร้อยแล้ว โดยหัวข้ออื่น อยู่ในระหว่างการปรับปรุง โดยจะมีการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ครอบคลุมไปถึงบริษัท หรือธุรกิจที่บริษัทฯ มีแผนการลงทุนในอนาคต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าระบบบริหารจัดการของบริษัทมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส สามารถรองรับ และสนับสนุนแผนการดำเนินงานของบริษัท เพื่อสร้างความยั่งยืนต่อไปในระยะยาว และเพื่อเป็นส่วนสนับสนุนให้บริษัท มีคุณสมบัติที่จะสามารถนำหุ้นสามัญกลับมาซื้อขายได้ (Resume Stage) ในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบการรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานแก้ไขให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขาย และการแก้ไขประเด็นๆ ต่างๆ ตามรายงานดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว ให้ทราบเป็นระยะ จนกว่าบริษัทฯ จะได้รับการพิจารณาให้กลับมาซื้อขายได้ (Resume Stage)

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย จงมีสุข)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ